

Chiều ngày 17/11/2023, Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức thành công Hội thi học sinh thanh lịch chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023).

Hội thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp hài hòa của trí tuệ, tài năng, tâm hồn và hình thể của học sinh trong trường. Định hướng nhận thức đúng đắn về vẻ đẹp toàn diện của học sinh trong giai đoạn hiện nay; giúp cho các học sinh rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng ứng xử, kỹ năng đứng trước đám đông... Đồng thời tạo ra một sân chơi sôi nổi, vui tươi, lành mạnh; tạo môi trường để các học sinh được giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng, nét đẹp truyền thống, sự năng động, sáng tạo và tinh thần đoàn kết.



*Toàn cảnh không khí bắt đầu hội thi*

Hội thi được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, sinh động về nội dung, hấp dẫn về hình thức, thiết thực, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo học sinh toàn trường.

Hội thi có sự tham gia của thầy Phạm Huy Thành – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; thầy Bùi Quang Định – Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng với toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh.



*Thầy Phạm Huy Thành – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu và động viên khích lệ tinh thần tự tin và bản lĩnh ở các em học sinh.*



## Hội thi gồm 02 vòng:

**1. Vòng thi ảnh:** Phần thi ảnh diễn ra từ ngày 13/11 - 17/11/2023, các thí sinh đã lựa chọn những tấm ảnh đẹp nhất, thể hiện được những nét cá tính riêng của bản thân. Phần dự thi của các thí sinh được đăng tải trên fanpage của trường THPT Nguyễn Chí Thanh, kêu gọi và thu hút được những lượt bình chọn tích cực cho phần dự thi của mình.

**2. Vòng thi trực tiếp:** Các thí sinh thể hiện bản lĩnh, sự tự tin của mình qua các phần thi “Trang phục học đường”, “Trang phục tự chọn”, “Miss and Mister tài năng” và “Ứng xử”.



*Ban giám khảo của hội thi công tâm góp phần thành công của hội thi.*



*Các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin qua các phần thi trang phục học đường, trang phục tự chọn, phân thi tài năng và phân thi ứng xử.*



Ở phần thi trang phục học đường, các thí sinh đều thể hiện được vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch, sự tự tin đúng với lứa tuổi học đường.



*Phần thi trang phục học đường của các thí sinh.*



Ở phần thi tự chọn, các thí sinh đã lựa chọn cho mình những trang phục bản thân yêu thích, với sự đa dạng trong phong cách và lối trình diễn, các thí sinh đều thể hiện được vẻ đẹp duyên dáng, trang nhã, cá tính, thể hiện đầy đủ vẻ đẹp hình thể, thanh lịch, tạo được dấu ấn cá nhân với sự đầu tư và chĩn chu trong việc lựa chọn trang phục và ý nghĩa của trang phục đó.







### *Phần thi trang phục tự chọn của các thí sinh*

Bước sang phần thi tài năng, các thí sinh đã thể hiện được sự năng động, trẻ trung, năng khiếu nổi bật của lứa tuổi học đường. Mỗi thí sinh một phong cách trình diễn khác nhau và những năng khiếu hát, múa, nhảy hiện đại, đàn piano, đàn ghita, rap,..... được các thí sinh chuẩn bị rất công phu và thể hiện ấn tượng.









*Phần thi tài năng của các thí sinh*



Sau khi kết thúc 3 vòng thi, Ban giám khảo đã lựa chọn được 08 cặp thí sinh có những phần thể hiện xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử. Đây là phần thi hấp dẫn, thể hiện kỹ năng giao tiếp và vốn kiến thức. Các nam sinh, nữ sinh đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, thông minh qua việc trả lời các câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra, thể hiện suy nghĩ của bản thân trước những vấn đề xã hội.



*Ban giám khảo đưa ra các câu hỏi ứng xử cho các thí sinh.*











*Các thí sinh tham gia phần thi ứng xử với các câu hỏi đến từ ban giám khảo*

Sau 04 phần thi vô cùng hồi hộp nhưng không kém phần sôi động, vui tươi. Ban giám khảo đã chọn ra những cặp thí sinh xuất sắc nhất của Hội thi học sinh thanh lịch “Miss and Mister” trường THPT Nguyễn Chí Thanh năm 2023.

**1. Vòng thi ảnh (04 giải).**

- Giải nhất: 10A3; Giải nhì: 11A1; Giải ba: 10A4; Giải khuyến khích: 10A1.

**2. Vòng thi trực tiếp (07 giải).**

- “Miss and Mister” có trang phục học đường đẹp nhất: 11A3.

- “Miss and Mister” có trang phục tự chọn đẹp nhất: 12A3

- “Miss and Mister” tài năng: 12A1

- “Miss and Mister” ứng xử hay nhất: 11A2

Kết quả chung cuộc: - Quán quân “Miss and Mister”: 11A2

- Á quân 1 “Miss and Mister”: 12A1

- Á quân 2 “Miss and Mister”: 12A3





*Các thí sinh xuất sắc nhất của hội thi (12A3, 11A3, 12A1, 11A2 – từ trái qua phải).*

Hội thi “Học sinh thanh lịch” khép lại thành công rực rỡ, trở thành một hoạt động trải nghiệm mang nhiều ý nghĩa cho các bạn đoàn viên thanh niên, hướng tới mục đích tạo ra một sân chơi sôi nổi, lành mạnh, bổ ích, lí thú và thiết thực cho tuổi trẻ nhà trường. Đây cũng là dịp để các thí sinh được giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng, nét đẹp truyền thống, tính năng động, sáng tạo và tinh thần đoàn kết cho học sinh trong nhà trường./.

## **BAN TRUYỀN THÔNG**